



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2554

ส.ชช.หาทางตั้งบอร์ดข้าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชชช.ไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมหารือกับสมาคมหอการค้าไทย สมาคมผู้ส่งออก สมาคมโรงสี เพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ให้รับรองการตั้งคณะกรรมการข้าว (บอร์ดข้าว) เพื่อมีบทบาทในการร่างยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการข้าวทั้งระบบของไทย เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางและราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ สามารถทำให้ผู้ประกอบการข้าวทั้งระบบ ตั้งแต่ชาวนาจนถึงผู้ส่งออก มีกำไรจากการประกอบอาชีพ และไม่เป็นการกระทบรัฐบาลในการรับจำนำหรือต้องใช้งบประมาณในการอุดหนุน ในช่วงเวลาที่ข้าวราคาตกต่ำ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีเพียงคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เป็นผู้กำกับนโยบาย ขณะที่ผู้ประกอบการเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตาม ซึ่งในบางครั้งนโยบายที่กำหนดมาไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริง เพราะกชช. มีเพียงหน่วยงานภาครัฐเป็นกรรมการ ขณะที่บอร์ดข้าว จะเป็นการทำงานจากภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ หากบอร์ดข้าวสามารถจัดตั้งและผลักดันยุทธศาสตร์ข้าวได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ราคาข้าวไทยน่าจะสามารถขึ้นข้าวในตลาดโลก เพิ่มคุณภาพข้าวไทย และสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรได้

ด้าน น.ส.ภคอร ทิพย์ธนเดชา ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจจุลภาค บริษัท ศูนย์วิจัย กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า กรณีที่ภาคเอกชนจะมีการเสนอรัฐบาลให้ตั้งบอร์ดข้าว นั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะที่ผ่านมามี กชช. เป็นผู้กำหนดนโยบายแต่ไม่ใช่ผู้ลงมือ ขณะที่กรรมการในกชช. ไม่มีตัวแทนจากเอกชนและชาวนาแต่อย่างใด ดังนั้น หากสามารถตั้งบอร์ดข้าวได้ และมีการติดตามสถานการณ์ข้าวรอบด้านอย่างใกล้ชิดน่าจะช่วยให้ข้าวไทยมีราคาที่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ข้าวไทยต้องมีการปรับตัวทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบการปลูก ต้นทุนการผลิต เนื่องจากไทยมีคู่แข่งในการส่งออกที่สำคัญ และน่ากลัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า คือ เวียดนาม และอินเดีย ดังนั้น หากไทยไม่ปรับตัวอาจสู้คู่แข่งไม่ได้

ที่มา ข่าวสด

กสิกรขี้อินเดียหันส่งออกข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิ กระทบส่งออกข้าวขาว-ข้าวหนึ่งไทยครึ่งปีหลัง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า จากการที่อินเดียนุมัติส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (Non Basmati Rice) ปริมาณ 1.8 ล้านตัน หลังจากหยุดมาตั้งแต่ปี 2552 โดยส่งออก 3 ช่องทาง คือ เอกชนเป็นผู้ส่งออก 1 ล้านตัน รัฐบาลจำหน่ายให้บังคลาเทศ 3 แสนตัน และจำหน่ายผ่านระบบรัฐบาลต่อรัฐบาลอีก 5 แสนตัน โดยกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าวขาวตันละ 400 ดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาข้าวหนึ่ง 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน

การกลับมาส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิของอินเดีย ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งของไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 โดยในส่วนของข้าวขาวนับเป็นการเพิ่มความรุนแรงในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด จากเดิมที่ผู้ส่งออกข้าวขาวของไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากเวียดนาม ซึ่งผู้ส่งออกของไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบในเรื่องราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าคู่แข่ง ส่วนข้าวหนึ่งการกลับเข้าตลาดของอินเดียอาจส่งผลกระทบต่อตลาดค่อนข้างมาก จากเดิมที่ไทยอยู่ในฐานะผู้ส่งออกที่ครอบครองตลาดข้าวหนึ่ง ผลกระทบนี้ส่งต่อถึงธุรกิจโรงสีข้าวหนึ่งในประเทศที่ในช่วงระยะ 2-3 ปีนี้มีการขยายธุรกิจการผลิตข้าวหนึ่งเพิ่มขึ้น โดยอาจส่งผลทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าในประเทศที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวหนึ่งมีความผันผวนมากขึ้น

ประเด็นที่จะต้องติดตามต่อไปคือ ในปี 2554/55 ถ้าสภาพอากาศปกติเอื้ออำนวยให้อินเดียสามารถผลิตข้าวได้มากพอสำหรับการส่งออก อินเดียน่าจะกลับมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของการส่งออกทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งกับไทย
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

แหะรัฐปิดช่องโหว่ทุจริตรับจำนำ

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยถึงโครงการรับจำนำข้าวครั้งที่ผ่านมามีปัญหาค่อนข้างมาก อาทิ การนำข้าวจากเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำ โรงสี หรือผู้ส่งออกบางรายมาซื้อใบประทวนจากเกษตรกร แล้วนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำ และมีปัญหาจำนวนโรงสีที่เข้าโครงการไม่เพียงพอในแต่ละท้องที่ ทำให้เกษตรกรต้องเข้าคิวขายข้าวบางรายต้องรอข้ามคืน ทำให้ข้าวเสื่อมสภาพได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการบ้านที่รัฐบาลใหม่จะต้องนำมาปรับปรุง เชื่อว่ารัฐบาลใหม่ทราบปัญหาดีอยู่แล้ว เพราะโครงการรับจำนำไม่ใช่เรื่องใหม่

“ขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจนว่ารัฐบาลใหม่จะรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ด หรือจำกัดโควตา อย่างไรก็ตาม จากโครงการนี้มีผลทำให้ราคาข้าวในประเทศล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ 9,500-9,800 บาท/ตัน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะปริมาณผลผลิตน้อย ราคาจึงปรับสูงขึ้น ในอีกด้านหนึ่งโรงสีข้าวหนึ่งหลายโรงต้องหยุดกิจการเพราะข้าวเปลือกมีไม่เพียงพอที่จะป้อนโรงสี”

ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าว ไม่อยากให้เป็นสัญญาณเพราะโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในส่วนของภาคกลางได้สิ้นสุดลงในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนข้าวนาปรังรอบ 2 ในแถบภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังจะออก คาดว่าจะเก็บเกี่ยวปริมาณมากในช่วงเดือนกันยายนนี้ หากปล่อยให้ในช่วงสัญญาณ ชาวนาอาจเดือดร้อนจากราคาข้าวที่อาจตกต่ำลงในช่วงรอยต่อของนโยบาย

สอดคล้องกับ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวว่า ในโครงการรับจำนำเดิมมีช่องโหว่ก่อให้เกิดการทุจริตมาก โดยเฉพาะโรงสี จะนำสินค้าในคลังมาเวียนขาย สต็อกข้าวก็ไม่ต้องเก็บ มีการโก่งตางค์ โกงความชื้นข้าวเกษตรกร นำข้าวดีมากองข้างหน้า ส่วนข้าวเสียเก็บไว้ด้านหลัง เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้หากรัฐบาลจะทำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกควรกำหนดวงเงินและปริมาณข้าวเปลือกที่จะรับจำนำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยจนถึงรายกลาง ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ไม่ต้องช่วยเพราะมีอันจะกินอยู่แล้ว

“ผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ 15,000 บาทต่อตัน จะทำให้ราคาส่งออกข้าวสารของไทยต้องขายในราคาสูงที่ระดับ 800-850 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จะทำให้ชาวนาเวียดนามได้ประโยชน์ เพราะเขาต้นทุนต่ำ ผลผลิตต่อไร่สูงอยู่แล้ว เวียดนามขายแค่ 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็ได้กำไรอย่างงาม ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวต้องนำเงินภาษีของคนไทยมาอุดหนุน สต็อกข้าวก็จะสูงขึ้น สุดท้ายอาจขายไม่ออก เพราะบางประเทศไม่ต้องสต็อกข้าวมาก เพราะเขาทราบว่าไทยมีสต็อกข้าวจำนวนมากที่สุดก็ต้องขายในราคาถูก”

ด้านนายชาญชัย รัชนีรานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย มองอีกมุมว่า โครงการรับจำนำนั้นไม่มีช่องโหว่ไม่มีการทุจริต มีแต่การกล่าวหาบิดเบือนเพื่อให้โครงการรับจำนำล้ม เพราะโครงการนี้ส่งผลดีกับราคาข้าว และเกษตรกรที่มีอำนาจการต่อรองสูงขึ้น แต่จะไม่ส่งผลดีกับโรงสีและผู้ส่งออก เพราะข้าวหาซื้อยาก เกษตรกรไม่ยอมขายให้กับโรงสี และผู้ส่งออกทั่วไป หากเทียบกับโครงการประกันรายได้ที่ปัจจุบันไทยส่งออกไปมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท แต่รัฐบาลได้ขาดหายไป 6 หมื่นกว่าล้านบาท ถือเป็นภาระอุดหนุนประเทศคู่ค้าซื้อข้าวไทยในราคาถูก แต่หากเป็นโครงการรับจำนำ ราคาข้าวไทยขยับสูงขึ้น จะส่งผลทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกขยับสูงขึ้นด้วย เช่น อินเดียจะส่งออกข้าวขาว ยังต้องระงับการส่งออกชั่วคราว เพราะจะต้องปรับราคาใหม่ตามเจ้าตลาดอย่างไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดข้าวโลกมากกว่า 30%

นายมนัส ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การกลับมาจำหน่ายข้าวใหม่ อยากให้รัฐบาลปรับปรุงวิธีการ คือ ที่ผ่านมาจะจ้างโรงสีที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร โดยให้ค่าจ้างสีแปร ต้นละ 500 บาท โรงสีส่งมอบข้าวสารที่เป็นต้นข้าว (ข้าวสารที่เป็นเมล็ดสมบูรณ์) 550-560 กก. ส่วนปลายข้าวและรำข้าวที่ได้จากการสีแปรข้าวเปลือก 1 ตัน ซึ่งจะได้ปลายข้าวและรำข้าวประมาณ 200 กก. โรงสีสามารถนำไปขายเป็นรายได้เพิ่มอีกด้วย

อย่างไรก็ดีเนื่องจากปกติการสีแปรข้าวเปลือก 1 ตันจะได้ต้นข้าว 460 กก.ทำให้โรงสีต้องไปหาข้าวสารมาส่งมอบให้ได้ 550-560 กก. ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลง โดยให้โรงสีส่งต้นข้าว 460 กก.ต่อการสีแปรข้าวเปลือก 1 ตัน และให้รัฐคำนวณราคาปลายข้าวและรำข้าวปริมาณ 200 กก.ว่าเป็นเงินเท่าไร เพื่อให้โรงสีส่งคืนเป็นเงินแทนการส่งมอบข้าวให้ได้ 550-560 กก. ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณในการเก็บสต็อกข้าวสาร เพราะข้าวเปลือก 1 ล้านตัน ถ้าให้โรงสีส่งมอบที่ 460 กก.ต่อข้าวเปลือก 1 ตัน รัฐจะลดการเก็บข้าวสารได้ 1 แสนตัน และโรงสีจะลดภาระในการหาข้าวสาร ทั้งยังป้องกันการนำข้าวสารจากประเทศเพื่อนบ้านมาส่งมอบอีกด้วย

แหล่งข่าวจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เดิมในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะจัดประชุมระดมความเห็นการค้าภายในจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าว อาทิ สมาคมชานาข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เพื่อระดมความเห็นเรื่องนโยบายรับจำหน่ายข้าวของว่าที่รัฐบาลใหม่ แต่ล่าสุดนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งเลื่อนการประชุมออกไปก่อนเพื่อรอให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แล้วเสร็จ รวมถึงรอดูเงื่อนไขรายละเอียดวิธีปฏิบัติของโครงการรับจำหน่ายข้าวที่ชัดเจนอีกครั้ง

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

โรงสี-เกษตรกร ร้องรัฐบาลใหม่เดิหน้ารับจำหน่ายก่อนสิ้นปี

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในงานสัมมนานโยบายรัฐกับทิศทางอุตสาหกรรมข้าว ระบุว่านโยบายการรับจำหน่ายข้าวทางกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมดำเนินการนโยบายอย่างเต็มที่แต่ยอมรับว่าอุตสาหกรรมข้าวไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากเห็นได้จากราคาส่งออกข้าวไทยจากเมื่อ 10 ปีก่อนอยู่ที่ 200 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ขณะนี้โดยเฉลี่ยข้าวขาวส่งออกของไทยอยู่ที่ 600 เหรียญสหรัฐต่อตันแสดงให้เห็นว่าข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกแม้ว่าไทยจะมีคู่แข่งเช่นประเทศเวียดนามขายข้าวถูกกว่าไทย ดังนั้นจึงไม่ยากให้ผู้ประกอบการไทยมองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง จึงอยากฝากให้เอกชนไทยสร้างและจัดการข้าวไทยให้มีความเข้มแข็งโดยให้เน้นถึงคุณภาพและมาตรฐานซึ่งเชื่อว่าจะทำให้อุตสาหกรรมข้าวไทยมีความเข้มแข็งและเป็นตัวชี้้นำตลาดโดยเฉพาะราคาซึ่งที่ผ่านมาข้าวไทยไม่ได้เกิดปัญหาทางด้านการผลิตแต่เกิดปัญหาทางด้านการตลาด และไม่รู้ว่าจะเหตุใดราคาข้าวเปลือกในประเทศจึงไปผูกติดกับราคาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกำหนดคุณภาพข้าวไทยให้ชัดเจน และยังเชื่อว่าตามกรอบยังเปิดเสรีการค้าโดยเฉพาะการรวมกลุ่มของอาเซียนซึ่งหลายฝ่ายมองว่าไทยจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นภายในกลุ่มเช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า ซึ่งประเทศเหล่านี้สามารถผลิตข้าวเองได้ ดังนั้นไทยอย่ามองประเทศเหล่านี้เป็นคู่แข่งแต่ควรดึงประเทศเหล่านี้มาเป็นพันธมิตรและมองว่าอาเซียนเป็นโอกาสที่จะขยายการผลิตของไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเห็นว่าอุตสาหกรรมข้าวไทยควรมีการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสีข้าวอาเซียนเพราะจะสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมข้าวในตลาดโลกและมองว่าเมื่อเกิดปัญหาภัยธรรมชาติยังสามารถพึ่งพิงฐานการผลิตข้าวของประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งจุดอ่อนอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของไทยไม่ได้มีการวางกรอบนโยบายการค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายประเทศนโยบายการค้าถูกบรรจุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังนั้นหากไทยมีการวางกรอบสินค้าภาคการเกษตรก็น่าจะทำให้มีอำนาจในการต่อรองภาคการเกษตรมากขึ้น

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชานาข้าวไทยกล่าวว่า แนวนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ที่จะนำโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกแทนโครงการประกันรายได้ โดยกำหนดข้าวเปลือกความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ในราคา 15,000 บาท ต่อตัน

เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพอใจและเห็นด้วยแต่อยากฝากรัฐบาลชุดใหม่ในช่วงรอยต่อของโครงการประกันที่จะสิ้นสุด การประกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ นั้นมองว่ารัฐบาลจะเปิดรับจำหน่ายในช่วงปลายปีซึ่งในช่วงส.ค.-ต.ค. บางพื้นที่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเกษตรกรไม่รู้ว่าต้องทำอะไรตั้งนั้นรัฐบาลน่าจะเปิดรับจำหน่ายเร็วกว่าที่กำหนดไว้ นายประสิทธิ์กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลจะอย่างไรให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาดีและเข้ามาดูแลไม่ ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบปัญหาความขึ้นและดูแลการลักลอบการนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามา สวมสิทธิขายภายในประเทศและเห็นว่ารัฐบาลควรให้ตัวแทนเกษตรกรเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการนโยบายข้าว แห่งชาติเพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองดูแลข้าวทั้งระบบ

นายชาญชัย วัชรนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ทางกลุ่มโรงสีข้าวไทยทั่วประเทศมีความ พร้อมและยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเคย ร่วมดำเนินโครงการนี้มาแล้วแต่สิ่งที่อยากฝากรัฐบาลคือโครงการรับจำหน่ายหรือโครงการประกันนั้น โรงสีข้าวไทยนั้น ยังตกเป็นจำเลยของสังคมและถูกตำหนิว่าโรงสีคาร์รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรหรือปริมาณข้าวน้อยก็ถูกกล่าวหา ว่ากักตุนเพื่อหวังให้ราคาข้าวสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นสองสัปดาห์ที่ ผ่านมาราคาข้าวขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโรงสีก็ถูกตำหนิว่าเก็บข้าวไว้เพื่อรอราคาใหม่ซึ่งความจริงเป็นช่วงปลายฤดูข้าว ออกสู่ตลาดน้อยแต่ความต้องการข้าวของประเทศลูกค้ามีมากซึ่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาไทยส่งออกไปแล้ว 6-7 ล้าน ตัน และเชื่อว่าการส่งออกทั้งปีจะเกินกว่า 10 ล้านตัน ดังนั้นข้าวที่เหลืออยู่ในมือของโรงสีมีปริมาณน้อยจึงอยากให้ สังคมเกิดความเข้าใจและทางโรงสีก็พร้อมจะสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่

[ที่มา สำนักข่าวไทย](#)

ปล่อยข้าวโละสต็อกกตราดาข้าวร่วง ส.ผู้ส่งออกขอเอี่ยวโครงการรับจำหน่าย

สถานการณ์ข้าวในช่วงรอยต่อของรัฐบาลชุดใหม่กำลังเต็มไปด้วยความสับสน ในเมื่อยังไม่มีคำตอบชัดเจน เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายจากการประกันราคาข้าวมาเป็นการรับจำหน่าย พร้อมกับเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นใน วงการค้าข้าว ที่ว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังอาศัยระยะเวลาในช่วงสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการ เสนอที่จะขายข้าวในส ต็อกรัฐบาล มากกว่า 800,000 ตัน ออกสู่ตลาด

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการในความพยายามของกระทรวง พาณิชย์ ที่จะระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลมากกว่า 800,000 ตัน ออกสู่ตลาดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างรัฐบาลชุดเก่า กับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ โดยอ้างเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องระบายก่อนที่ข้าวฤดูกาลใหม่จะ ออกสู่ตลาด

"ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวหลายรายได้รับการติดต่อว่า สนใจที่จะซื้อข้าวในสต็อกหรือไม่ โดยขอค่าใช้จ่ายพิเศษ บวกเข้าไปในราคาข้าว ยกตัวอย่าง ข้าวขาว เสนอขายในราคาตันละ 12,000 บาท บวกค่าใช้จ่ายพิเศษไม่เกินตันละ 1,000 บาท เป็น 13,000 บาท ซึ่งราคานี้สามารถขายต่อภายในประเทศได้ในราคาไม่เกิน 14,000 บาท หรือถูกกว่า ราคาข้าวปัจจุบันที่อยู่ระหว่าง 15,000 บาท แต่ผู้ส่งออกข้าวส่วนใหญ่ไม่กล้า เสี่ยงที่จะซื้อข้าวตอนนี้ เนื่องจากไม่ มั่นใจว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาจะต้องจ่าย ค่าใช้จ่ายพิเศษซ้ำซ้อนอีกหรือไม่"

อย่างไรก็ตามผลจากข่าวความพยายามที่จะเร่งระบายสต็อกข้าว ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้น มีผลทำ ให้ราคาข้าวในประเทศตกลง โดยข้าวหอมมะลิจากราคาประมาณ 30,000 บาท/ตัน ในสัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัวลงมาอยู่ ที่ 28,800 บาท/ตัน ส่วนข้าวขาวเดิมราคาอยู่ที่ 15,200-15,500 บาท/ตัน สัปดาห์นี้ราคาอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 14,200- 14,500 บาท/ตัน "นอกจาก 2 เหตุผลข้างต้น ด้านผู้ส่งออกข้าวที่ซื้อข้าวใน สต็อกรัฐบาลล็อตที่ผ่านมา ต่างเร่งขนข้าว ในโกดังรัฐบาลกันใหญ่ เนื่องจาก ไม่มั่นใจที่จะให้สต็อกข้าวที่ตนเองทำสัญญาซื้อขายไปแล้วคาอยู่ในโกดังรัฐบาล" แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ภายหลังจากการหารือกับสมาชิกว่า สมาคมพร้อมที่จะเสนอความเห็นต่อรัฐบาลชุดใหม่เกี่ยวกับการเตรียมมาตรการรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต 2554/2555 รวมไปถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำเหมือนในอดีต

"เราคิดว่าการจำนำข้าวต้องกลับมาแน่ในรัฐบาลชุดนี้ สมาคมจึงมาตั้งต้นคิดว่า การรับจำนำนิวเวอร์ชันควรจะทำอย่างไร หรือทำอย่างไรให้เวิร์ก ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ส่งออกข้าวทั้งระบบทำอย่างไรไม่ให้ล้มหายตายจากเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวในอดีต โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ สต็อกและการระบายข้าวของรัฐ" นางสาวกอบสุขกล่าว

โดยข้อเสนอแนะที่จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่ ประกอบด้วย 1) รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้าวในสต็อกของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน 2) วิธีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลควรเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อใช้ทั้งภายในประเทศและส่งออก เพราะการประมูลเป็นวิธีการที่โปร่งใส ต้องเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ส่งออกรายเล็กและรายกลาง รายใหญ่ หรือผู้ประกอบการข้าวถุง โรงสี สามารถเข้าถึงข้าวได้เท่าเทียมกัน และนำไปสู่การแข่งขันเสนอราคา ซึ่งจะสะท้อนราคาตลาดและจะเป็นวิธีที่ภาครัฐบาลได้รับประโยชน์สูงสุด

"เราไม่สนับสนุนให้มีการขายข้าวที่รัฐรับจำนำแล้วคืนให้กับโรงสีเพียงกลุ่มเดียว เพราะโรงสีที่รับฝากข้าวก็ได้รับค่าฝากเก็บอยู่แล้ว และไม่จำเป็นต้องกำหนดให้ขายคืนเฉพาะการส่งออก เพราะต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมา มีการหมุนเวียนข้าวส่งออกกลับมายาภายในประเทศอยู่แล้ว เพราะทั้งสองคนเป็นผู้เล่นคนเดียวกัน" นางสาวกอบสุขกล่าว

3) ระยะเวลาระบาย รัฐบาลควรกำหนดให้การระบายข้าวในสต็อกรัฐเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการกักตุนเก็งกำไร เช่น ประมูลทุกเดือนเดือนละ 100,000-200,000 ตัน ไม่ควรเก็บสต็อกเอาไว้จนข้าวมีปริมาณมากเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ผู้ซื้อต่างประเทศดราคารับซื้อข้าวไทยและจะเกิดปัญหาด้านคุณภาพข้าวตามมา 4) ต้องกระจายข้าวในสต็อกขายให้กับผู้ซื้อหลาย ๆ ราย โดยกำหนดจำนวนผู้ซื้อว่าครั้งหนึ่งจะขายให้ 10 ราย ตามระดับราคาเท่าไร หรือกำหนดปริมาณต่ำสุด-สูงสุด ไม่สูงมากนัก เพื่อเปิดโอกาสให้รายย่อยเงินทุนน้อยสามารถเข้าร่วมประมูลได้

"ถ้ารัฐบาลใหม่มีความจริงใจ มองว่าผู้ส่งออกเป็นองคาพยพของธุรกิจค้าข้าว ก็ควรที่นำข้อเสนอของสมาคมไปพิจารณา อย่างมองว่าหากผู้ส่งออกขายข้าวไม่ได้แล้วรัฐบาลจะขายเองทั้งหมด สมาคมยอมรับให้รัฐบาลเป็นเจ้าของในการเปิดรับจำนำข้าว แต่ขออย่าตัดเราออกจากวงจร ขอโอกาสที่จะ input จะช่วยให้ระบบนี้ยั่งยืนขึ้น เพราะการที่รัฐบาลจะหาลาดมาซบข้าว 8-10 ล้านตันไม่ใช่เรื่องง่าย" นางสาวกอบสุขกล่าว

สำหรับสาเหตุที่ผู้ส่งออกข้าวกำหนดทำที่นี้ขึ้นมา เป็นเพราะความกังวลที่ว่าหลังเปิดโครงการรับจำนำข้าว จะมีผู้ส่งออกข้าวเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ถูกเลือกให้เข้ามาซื้อข้าวในสต็อกรัฐ ส่งผลให้เกิดการผูกขาดเฉพาะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าวในอดีต

ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันราคาข้าวมาเป็นการรับจำนำนั้น มีสิ่งที่จะต้องกังวล 3 ประการคือ 1) การจำนำอาจจะต้องมีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเข้าไปรับจำนำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาด 60-70% ทำให้ไม่มีพ่อค้าข้าวรายใดมาซื้อข้าวแข่งกับรัฐบาล สุดท้ายรัฐบาลอาจจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด 400,000 ล้านบาท เข้าไปรับซื้อข้าว

2) เรื่องเม็ดเงินภาษีอาจจะไม่ถึงมือเกษตรกร โดยพ่อค้าคนกลางอาจจะ มาดักซื้อข้าวจากชาวนาแล้วเอาไปขายให้รัฐบาลผ่านโครงการจำนำ และ 3) ผลกระทบกับผู้บริโภค เมื่อมีการสร้างราคาข้าวเปลือกให้สูง ราคาข้าวสารก็สูงขึ้นตามด้วย อาจจะถึงขั้นขาดตลาด อย่างเช่นในตอนนั้นก็เริ่มมีการกักตุน ข้าวถุงกันแล้ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ผวาอินเดียหวนคืนส่งออกข้าว

แหล่งข่าววงการส่งออกข้าวเปิดเผยว่า จากการที่ต้นเดือนกรกฎาคม ประเทศอินเดียเปิดให้มีการส่งออกข้าวได้แล้วนั้น ล่าสุดประเทศบังกลาเทศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง จำนวน 50,000 ตัน ผลปรากฏว่าอินเดียนั้นชนะการขายครั้งนี้ทั้งหมด ที่ราคาซีไอเอฟ (รวมค่าขนส่ง) ตันละ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ข้าวหนึ่งไทยเสนอราคาขายกันที่ราคาเอฟโอบี (ไม่รวมค่าขนส่ง) ตันละ 550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวอินเดียนั้น

"การเปิดตลาดข้าวของอินเดียนั้นมีความเป็นห่วงว่าจะกระทบตลาดส่งออกข้าวหนึ่งของไทย เพราะช่วงที่อินเดียนั้นเปิดตลาดส่งออก ข้าวไทยได้รับอานิสงส์จากตลาดประจำของอินเดียนั้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะบังกลาเทศ เนื่องจากชาวบังกลาเทศนิยมบริโภคข้าวหนึ่ง ต้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์ของไทยสามารถไปเจรจาขายจีทูจี ได้ปริมาณถึง 200,000 ตัน ขณะเดียวกันที่ผ่านมามีการเปิดประมูลซื้อที่มีพ่อค้าจากหลายประเทศไปเสนอราคาประมูลขายให้รวมถึงเวียดนามด้วย แต่เวียดนามไม่มีโรงสีข้าวหนึ่ง จึงมาสั่งซื้อข้าวหนึ่งไทยไปส่งมอบบังกลาเทศ ทำให้ข้าวหนึ่งไทยได้รับอานิสงส์ แต่หลังจากอินเดียนั้นเปิดตลาดแล้ว บังกลาเทศหันกลับไปซื้ออินเดียนั้นเหมือนเดิมเพราะข้าวอินเดียนั้นราคาถูกกว่าข้าวไทย"

แม้ว่าผู้ส่งออกข้าวไทยจะรับทราบสถานการณ์สต็อกข้าวของอินเดียนั้นว่าล้นสต็อกตั้งแต่นั้นปี โดยทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการโรงสีข้าว และผู้ส่งออกข้าวของอินเดียนั้น เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียนั้นระบายสต็อกข้าวภายในปีนี้ แต่ต้องยอมรับว่าการเปิดตลาดข้าวของอินเดียนั้นครั้งนี้มีผลต่อตลาดข้าวของไทยอย่างแน่นอน เพราะอินเดียนั้นเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่ ช่วงที่อินเดียนั้นเปิดตลาดข้าวไทยแข่งขันได้ค่อนข้างลำบากเพราะข้าวอินเดียนั้นราคาต่ำกว่าข้าวไทย

แหล่งข่าวกล่าวว่าการที่อินเดียนั้นไม่ส่งออกข้าว ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวหนึ่งได้แต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยปี 2550 ประเทศไทยส่งออกข้าวหนึ่งได้ปริมาณ 2.13 ล้านตัน ปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 2.75 ล้านตัน ปี 2552 ปริมาณส่งออก 2.87 ล้านตัน ปี 2553 ปริมาณส่งออก 3.16 ล้านตัน และ 4 เดือนแรกปี 2554 (มกราคม-เมษายน) ส่งออก 1.26 ล้านตัน

อย่างไรก็ดีแม้ว่าการกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งของประเทศอินเดียนั้น และอาจกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย แต่เชื่อว่าปีนี้ประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์คือมากกว่า 10 ล้านตัน ทั้งนี้ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานปริมาณการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 กรกฎาคม 2554 มีปริมาณการส่งออก 6.94 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2553 ที่ส่งออกได้ 4.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 56.99% หรือเฉลี่ยแล้วส่งออกได้เดือนละประมาณ 1 ล้านตัน เพราะฉะนั้นหากช่วงครึ่งหลังของปี (สิงหาคม-ธันวาคม) ส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 700,000 ตัน รวมกับที่ส่งออกไปแล้วน่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.44 ล้านตัน สูงกว่าปี 2551 ที่ส่งออกได้ 10.01 ล้านตัน

สำหรับตลาดข้าวชาวสเปนปีนี้ผู้ส่งออกจับตาค่าสั่งซื้อล็อตใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่าอินโดนีเซียจะประมูลซื้อ 200,000-300,000 ตัน หลังจากซื้อจากเวียดนามไปแล้ว 500,000 ตัน ส่วนสถิติส่งออกข้าวไทยย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ปี 2550 ปริมาณส่งออก 9.55 ล้านตัน ปี 2551 ปริมาณส่งออก 10.01 ล้านตัน ปี 2552 ปริมาณส่งออก 8.59 ล้านตัน ปี 2553 ปริมาณส่งออก 9.04 ล้านตัน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ส.ส่งออกข้าว เล็งร้องรัฐบาลใหม่ทบทวนจำหน่ายข้าว หวั่นส่งออกปี 55 หาย 50% เหลือ 5 ล้านตัน

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์จะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องด้านข้าวเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ โดยสมาคมจะนำข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวและผลกระทบจากนโยบายการตั้งราคาข้าวที่สูงเกินไป (นโยบายรับจำหน่ายของพรรคเพื่อไทย) ที่จะ

เสียหายอย่างไร รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลอย่างไร ไม่เช่นนั้นอุตสาหกรรมข้าวจะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ และกระทบต่อชาวนาในอนาคต

นางสาวกอบสุขกล่าวว่า ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อการส่งออกข้าวไทยให้ลดลงและต่ำกว่าเป้าหมายปีนี้ที่ตั้งไว้เกิน 10 ล้านตัน และ 10 ล้านตันในปี 2555 ได้แก่ 1.ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นระดับ 29.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หรือแข็งค่าขึ้นประมาณ 3% โดยรัฐบาลต้องดูแลไม่ให้ค่าบาทแข็งค่าแตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไป 2.ประเทศผู้ส่งออกข้าวที่เคยชะลอการส่งออกได้กลับมาส่งออกอีกครั้ง โดยเฉพาะอินเดียประกาศว่าจะส่งออก 1 ล้านตัน และราคาต่ำกว่าข้าวหนึ่งไทย 50-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ 3.การตั้งราคาข้าวรับจำหน่ายในประเทศที่สูงเกินไปและไม่มีแผนต่อความช่วยเหลือเพื่อลดปัญหาการส่งออกที่อาจลดลงจากนโยบายการรับจำหน่ายราคาสูง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า นโยบายการกำหนดราคาจำหน่ายข้าวสูงถึงตันละ 1.5-2 หมื่นบาท จะทำให้ราคาส่งออก (เอฟโอบี) เพิ่มจากปัจจุบัน 530-540 เหรียญต่อตัน เป็น 830 เหรียญต่อตัน ข้าวหอมมะลิก็จะเพิ่มเป็นตันละ 1,400 เหรียญ ซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและสูญเสียการเป็นผู้นำส่งออกข้าวได้ โดยมีโอกาสที่จะทำให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยปี 2555 ลดลง 50% (ประมาณ 5-6 ล้านตัน) ต้องสูญเสียตลาดส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิให้เวียดนาม เสียตลาดข้าวหนึ่งให้อินเดีย ดังนั้น รัฐบาลใหม่ต้องเตรียมมาตรการช่วยเหลือและอุดหนุนราคาไม่ให้สูงกว่าคู่แข่ง ทั้งนี้สมาคมจะเสนอรัฐบาลใหม่พิจารณาบทบาทของการตั้งราคาจำหน่ายข้าว

ตอนนี้หลายประเทศใช้โอกาสรัฐบาลใหม่ประกาศนโยบายปรับเพิ่มราคาข้าว ขยับราคาขายแล้ว แต่ยังถูกกว่าราคาข้าวไทยที่สูงถึง 830 เหรียญต่อตัน ขณะที่ราคาเฉลี่ยขายที่ตันละ 500 เหรียญ จากที่เป็นประเทศส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กลายเป็นประเทศส่งออกลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

นายวิชัย ศรีประเสริฐ กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ส่งออกกำลังวิตกว่าจะส่งออกข้าวได้อย่างไร หากราคาขึ้นเป็นตันละ 830 เหรียญ ข้าวหอมมะลิเกิน 1,200 เหรียญ ห่างจากคู่แข่งถึงตันละกว่า 200 เหรียญ

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวไทยสูงกว่าทุกประเทศแล้ว หากใช้โครงการรับจำหน่ายราคา ก็จะสูงขึ้นอีกเกือบเท่าตัว เช่น ข้าวหอมมะลิ หากรับจำหน่าย 2 หมื่นบาทต่อตัน ทำให้ราคาส่งออกอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อตัน ก็จะเสียเปรียบเวียดนามที่ขายอยู่ 665 เหรียญต่อตัน โดยไทยเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิให้เวียดนามแล้วในตลาดฮ่องกงและสิงคโปร์ และเป็นห่วงในอนาคตอาจสูญเสียตลาดสหรัฐและอียู โดย 7 เดือนแรกปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวขยายตัวสูงถึง 80%

ที่มา มติชน

ไทยส่งออกข้าว'สูงเป็นประวัติการณ์'

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า คาดว่าในปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ล้านตัน โดยการส่งออกข้าวในช่วง 6 เดือนแรกของปีมีปริมาณรวม 6.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 58.26% คิดเป็นมูลค่ากว่า 107,848 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37.3% ถือว่าสูงสุดในรอบ 6 เดือน

"ปีนี้ไทยส่งออกข้าวเฉลี่ยเกินเดือนละ 1 ล้านตัน นับว่าสูงเป็นประวัติการณ์ และมั่นใจว่าไทยมีปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก"นางสาวกอบสุข กล่าว

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยสูงกว่าเป้าหมาย คือการที่ประเทศอินโดนีเซียและบังคลาเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติ จึงเร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองข้าวในประเทศ รวมทั้งเกิดจากการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลไทยในช่วงปลายปี2553

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกปัจจุบัน พบว่า ข้าวขาว 5% มีราคาตันละ 545-550 ดอลลาร์ ขณะที่ข้าวไทยราคาตันละ 535 ดอลลาร์ และต้องรอดูผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวด้วย เพราะจะทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นจาก ตันละ 500 ดอลลาร์เป็น 840 ดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยให้แข่งขันได้ยากขึ้น

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า หลังเริ่มโครงการรับจำนำราคาข้าวจะสูงขึ้นอีกหลายร้อยดอลลาร์ ซึ่งต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่ว่าจะช่วยเหลือผู้ส่งออกอย่างไรบ้าง

ด้านนางวัชรวิภา ตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาข้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ เป็นเพราะอยู่ในช่วงปลายฤดูข้าวนาปีรอบแรก ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ประกอบกับมีการคาดการณ์ว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ จะทำให้ราคาข้าวที่จะส่งออกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นในช่วงนี้

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-28 ก.ค. 2554 มีจำนวน 636,344 ตัน มูลค่า 305.067 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 28 ก.ค. 2554 มีจำนวน 4.549 ล้านตัน มูลค่า 2.152 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการคาดว่าในช่วง 7 เดือนนี้ จะมีการส่งออกข้าวได้ 4.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ด้านราคาข้าวส่งออกของเวียดนามในขณะนี้ ราคาปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีการขายข้าวให้อินโดนีเซียจำนวน 500,000 ตัน เมื่อเร็วๆนี้ ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 515-530 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 510-515 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 480-490 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี จากเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 465-475 เหรียญสหรัฐต่อตัน

จากการที่ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรไม่ขายข้าวออกมาเพราะคาดว่าราคาจะขึ้นไปอีก ส่งผลให้ผู้ส่งออกประสบกับความยากลำบากในการหาซื้อข้าวเพื่อส่งมอบในช่วงนี้

ทั้งนี้ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นอกจากอินโดนีเซียแล้ว คาดว่าในปีนี้จะมีการขายข้าวให้แก่มาเลเซียและติมอร์ตะวันออกรวมกันประมาณ 350,000 ตัน

ศูนย์อู่ศูนย์มหาวิทยาลัยรายงานว่า พายุไซร่อนนกเตนที่เคลื่อนตัวเข้าถล่มพื้นที่ทางกลางตอนเหนือของเวียดนาม ทำให้มีพื้นที่นาข้าวและการเกษตร 15,500 ไร่ ถูกน้ำท่วมขัง

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

กรมการค้าต่างประเทศ (The Directorate General of Foreign Trade; DGFT) ได้พิจารณารับการจัดสรรโควตาให้บริษัทเอกชนส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจำนวน 1 ล้านตัน ไว้เป็นการชั่วคราว หลังจากที่คำสั่งจากศาลให้ระงับการดำเนินการไว้ก่อน

ทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ให้บริษัทที่จะส่งออกข้าวยื่นขออนุญาตเพื่อรับการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวทาง e-mail ในช่วงวันที่ 21-22 ก.ค. โดยใช้หลักการมาก่อนได้ก่อน (first-come-first-serve) โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรในวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผู้ส่งออกที่ยื่นขออนุญาตไม่ทัน และเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการไม่เป็นธรรม จึงได้ยื่นฟ้องศาลสูง (the Delhi High Court) เพื่อให้พิจารณาคancelดังกล่าว

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งอินเดีย (The All-India Rice Exporters Association; AIREA) ได้ออกมาวิจารณ์มาตรการส่งออกข้าวโดยกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (minimum export price: MEP) เพียง 400 เหรียญสหรัฐต่อตันว่าจะกระทบต่อตลาดข้าวในประเทศเพราะราคาที่กำหนดใกล้เคียงกับราคาข้าวที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชากรในประเทศตามโครงการปันส่วนอาหารของรัฐบาล (PDS) ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนว่าต้องการที่จะสนับสนุนให้มีการส่งออกข้าวที่มีมูลค่าสูง หรือต้องการให้มีการนำข้าวราคาถูกจากโครงการมาส่งออกกันแน่

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอาหาร (Food minister) ได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ปรับราคาส่งออกขั้นต่ำขึ้นอีกอย่างน้อย 100 เหรียญสหรัฐ เป็น 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยให้เหตุผลว่าราคาส่งออกขั้นต่ำไม่ควรต่ำกว่าราคาต้นทุนที่องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India) ใช้ในการจัดหาข้าว ซึ่งมีต้นทุนประมาณตันละ 500 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 525 เหรียญสหรัฐต่อตัน

รายงานข่าวระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่ปี 2008 ได้ทำให้ข้าวคุณภาพสูงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถทำตลาดในประเทศได้ ซึ่งหากรัฐบาลส่งเสริมให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติที่มีคุณภาพสูงก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วย

ที่มา Riceonline.com ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

รัฐบาลได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 50,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 8 ส.ค. ศกนี้ ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดให้มีการส่งมอบภายใน 40 วันหลังการทำสัญญา โดยการประมูลครั้งนี้นับเป็นการประมูลครั้งที่ 3 สำหรับปีงบประมาณ 2011/12 ซึ่งได้เริ่มขึ้นในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

นายอูด โบริช ปลัดกระทรวงต่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่า นายรี มยอง ซาน รัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศเหินหือ ได้นำคณะเยือนกัมพูชา และต้องการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาโดยเร็วที่สุด แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณข้าวที่จะนำเข้า และเงินทุนที่จะนำมาซื้อข้าวและลงทุนในกัมพูชา ปัจจุบันกัมพูชาเป็นผู้ผลิตข้าวอันดับที่ 15 ของโลก ตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตัน ภายใน 4 ปีข้างหน้า สถาบันเศรษฐกิจแห่งกัมพูชา

คาดว่า ปีนี้กัมพูชาจะส่งออกข้าวสารราว 100,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 50,000 ตัน เมื่อปีก่อน นอกจากนี้ ยังส่งข้าวไปสีและส่งออกจากเวียดนาม ภาคการเกษตรครองสัดส่วนมากที่สุดในเศรษฐกิจกัมพูชา มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ ภาคการท่องเที่ยวและสิ่งทอ แต่ขณะนี้กำลังหาทางพัฒนาภาคการผลิตงานและเหมืองแร่

ที่มา สำนักข่าวไทย

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดี Aquino กล่าวปราศรัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ฟิลิปปินส์ยังคงตั้งเป้าที่จะพึ่งพาผลผลิตในประเทศ (self-sufficiency) และลดการนำเข้าข้าวลง โดยการพิจารณานำเข้าข้าวจะทำในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

บริษัท Agro-Fisheries Trading Corp. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของทางการ จะจัดการประมูลซื้อข้าวจำนวน 83,744 ตัน จากประเทศไทย โดยจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 17 ส.ค. ศกนี้ โดยจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลาง (Brown

Medium US No.3 better) จำนวน 20,114 ตัน ข้าวสาร (Milled rice US No.4 or better) จำนวน 15,000 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดสั้น (Brown Short US No.3 or better) จำนวน 29,471 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดยาว (Brown Long US No.3 or better) จำนวน 14,059 ตัน ข้าวสารเมล็ดยาว (Milled Long US No.3 or better) จำนวน 3,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดยาว (Milled Long US No.1) จำนวน 2,010 ตัน ข้าวข้าวสารเมล็ดสั้น (ข้าวเหนียว) (Milled Short, glutinous US No.1) จำนวน 90 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่ ต.ค. ศกนี้ จนถึง มี.ค. ศกหน้า (ตามชนิดข้าว)

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า รัฐบาลท้องถิ่นญี่ปุ่นหลายแห่งจะตรวจสอบว่าข้าวที่ปลูกมีสารกัมมันตรังสีซีเซียม (cesium) มากเกินไปหรือไม่ เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีความกังวลว่าข้าวที่ปลูกหลังจากเกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้า อาจมีรังสีปนเปื้อนเช่นเดียวกับเนื้อวัว ผัก ชานม อาหารทะเล และน้ำ

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังประกาศให้จังหวัดอิวาเตะระงับการขนส่งเนื้อวัว หลังพบการปนเปื้อนรังสีมากเกินไปที่กำหนดไว้ ส่วนข้าวซึ่งปลูกในพื้นที่อย่างน้อย 14 จังหวัด ในทางตอนเหนือและตะวันออกของญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น 40% ของผลผลิตข้าวทั่วประเทศ จะต้องถูกตรวจสอบก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อทดสอบว่ามีปริมาณซีเซียมเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่ (ตามกฎหมายระบุไว้ไม่เกิน 500 Bq/KG) (500 becquerels per kilogram)

ทั้งนี้ ทางการญี่ปุ่นกล่าวว่าระงับการขนส่งข้าว หากพบว่ามีซีเซียมเกินกว่าระดับความปลอดภัย รายงานระบุว่า 6 จังหวัดในเขตโตโฮกุทางตอนเหนือของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะตรวจสอบหาสารกัมมันตรังสีในข้าว บรรดาเกษตรกรญี่ปุ่นแสดงความวิตกว่าข้าวอาจมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ก็เพราะทำการปลูกหลังเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ

อนึ่งเมื่อปี 2553 ญี่ปุ่นผลิตข้าว 8.3 ล้านตัน ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคเองภายในประเทศ ส่งออกเพียง 1,900 ตันไปยังฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน

ที่มา Oryza.com และสำนักข่าวไทย

ซีเรีย

รัฐบาลซีเรียจะเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวน 44,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 13 ก.ย. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

บราซิล

นาย Tarciano da Silva ตัวแทนจากสหภาพผู้ส่งออกข้าวของบราซิล (The union Sindarroz) กล่าวในระหว่างการประชุม The Rice Africa Outlook conference ที่ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่า ในขณะที่ประเทศบราซิลได้เข้ามาทำตลาดข้าวในแอฟริกามากยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้เริ่มเข้ามาตั้งแต่ปี 2009 ที่ผ่านมา โดยผู้ส่งออกบราซิลมองว่าแอฟริกาจะเป็นตลาดที่สำคัญของข้าวหนึ่งจากบราซิล ซึ่งมีการคาดหมายว่าจะมีการส่งข้าวหนึ่งมายังแอฟริกาให้ได้ถึง 40 ตูต่อเดือน หรือประมาณ 1,000 ตันต่อเดือน

บราซิลมีแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญอยู่ที่ Santa Catarina state โดยมีโรงสี 42 ราย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำข้าวหนึ่งโดยเฉพาะเพราะเป็นอาหารหลักของประชากรทางภาคใต้ของบราซิล ซึ่งในปี 2008 ได้มีการก่อตั้งเป็นสหภาพขึ้นมาโดยมีเป้าหมายที่จะส่งออกข้าวส่วนเกินที่ผลิตได้

บราซิลตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวให้ได้ถึง 30% ในปีหน้า โดยในแต่ละปีจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 7.9 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com